



ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
แบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ตามทีสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและปฏิบัติ) ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๐,๒๕๐.- บาท เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

สำนักหอสมุดขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและปฏิบัติ) และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ดังนี้

๑. นายณัฐวุฒิ หน่อหล้า
๒. นายกฤษณ์ฉันทิช ดุชดีพันธ์

ก. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ เปลี่ยนแปลงเวลาสอบสัมภาษณ์จากเดิมระหว่าง เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เป็นระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๕ สำนักหอสมุด

ข. ข้อปฏิบัติในวันสอบ

๑. เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ขอให้ผู้เข้าสอบที่มีอาการหวัด ไอ จาม หรือสัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงภายใน ๕ วันก่อนหน้าวันสอบ ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากอื่นใดที่สามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้

๒. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวมีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ หากผู้เข้าสอบไม่มีบัตรมาแสดงในวันสอบให้ผู้นั้นหมดสิทธิ์สอบ

ค. การประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

สำนักหอสมุดจะประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์สำนักหอสมุด <https://library.cmu.ac.th> และ CMU HR e-Recruitment <https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment> ในวันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

ง. การรายงานตัวเพื่อรับเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัว ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ (ในวันและเวลาราชการ) ทั้งนี้ วันคาดการณ์การบรรจุคือ วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

จ. การทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยาหลังจากได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ทดสอบเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ประมาณคนละ ๔๐๐.- บาท ทั้งนี้ จะประสานงานและแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายปราชญ์ สงวนศักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด